



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
วัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๐๑	นาย ชูพงษ์ แสงอ่อน
๑๐๒	นาย ภงค์นุวัฒน์ ไชยวงศ์
๑๐๓	นาย เรืองเดช ศรีวัฒน์
๑๐๔	นาย ณัฐสิทธิ์ ศรีปลั่ง
๑๐๕	นาย ปรัชญา จ้างประเสริฐ
๑๐๖	นาย อธิป ตรียศ
๑๐๗	นางสาว ปทิตตา ปัญญาโชติ
๑๐๘	นาย นธร โสภากาศ
๑๐๙	นาย เอกลักษณ์ ด้วงหุ่ม
๑๑๐	นางสาว พรพิมล ดวงแก้ว
๑๑๑	นาย วัชรวิษณุ จิตต์หมื่นไวย
๑๑๒	นาย นเรศ คนเรียน
๑๑๓	นาย พิพัฒน์ ชื่นอยู่
๑๑๔	นาย อรรถวุฒิ เทียงธรรม
๑๑๕	นางสาว อาทิตยา ถมยา
๑๑๖	นาย ศรีณย์ ศรีน้อย
๑๑๗	นาย ไชยพัฒน์ พงษ์สุข
๑๑๘	นางสาว ไพโรธิน สุทะ
๑๑๙	นาย อติศักดิ์ อิ่มเอิบ
๑๒๐	นางสาว ภัทธรธา จงจิตรกลาง
๑๒๑	นาย เจษฎา ชินพันธ์ุ
๑๒๒	นาย ธานินทร์ เทียงผดุง
๑๒๓	นาย อภิรัตน์ ภาภูตานนท์
๑๒๔	นาย ชัยวัชร สอนถม

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๒๕	นางสาว ทฤษฎี ชูลี
๑๒๖	นาย วัชร สุธเกษม
๑๒๗	นาย ยุทธนา โตไทยะ
๑๒๘	นางสาว สุดารัตน์ พุทธิรักษา
๑๒๙	นางสาว อันติกา สมพงษ์

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้

ข. วัน เวลา สถานที่สอบ

ผู้มีรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม ข้อ ก. ต้องเข้าสอบข้อเขียน ตาม วัน เวลา สถานที่สอบ ที่กำหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

(๑) ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

(๒) การสอบคัดเลือกครั้งนี้ จะใช้วิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

(๓) ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง

(๔) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ

สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสอตชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

อนึ่ง ผู้เข้าสอบที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) หรือเสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะชนิดฟองน้ำ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

(๕) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมี รูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแสดงตน ให้ใช้ใบรับคำขอ มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๒ ก หรือ ใบเหลือง) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล ไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

(๖) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

(๗) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

(๘) ต้องไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ ความรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

(๙) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบภายหลังจากที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

(๑๐) เขียนชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก

(๑๒) ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

(๑๓) หากสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ และส่งกระดาษคำตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

(๑๔) ไม่นำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต

(๑๕) เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้หยุดทำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

(๑๖) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ อาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนหรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต่อไป


(๑๗) ผู้ใดไม่มาเข้ารับการคัดเลือกภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้

สำหรับผู้สมัครสอบและได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศนี้ หากยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาบุคคล กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เพิ่มเติมต่อไป และหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายธงชัย กิริติหัตถยากร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วัน เวลา สอบ	วิธีการคัดเลือก	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบจัดสวน เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และออกแบบ ตกแต่งภายใน	ห้องประชุม ๔ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑. ปากกาลูกกลิ้งหมึกสีน้ำเงิน ๒. ปากกานิจี ๓. ดินสอ ๔. ยางลบและน้ำยาลบคำผิด ๕. ไม้ฉาก ๖. ไม้สเกล ๗. ดินสอสี



แผนที่แสดงที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุข

